



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Hợp khẩn cấp triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện khẩn số 02
(Xem trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: THÀNH TÂM

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại một số địa phương

Sáng ngày 3/2, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại đến Trấn, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà và đến

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

THÀNH PHỐ, HƯNG HÀ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên dương các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đảng bộ thành phố Thái Bình.
Ảnh: HIỂN TRÂM

Sáng ngày 3/2, Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và tuyên dương các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019). Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình đã tiến đưa hơn 18.000 người lên đường bảo vệ Tổ quốc, hơn 3.000 người đã anh dũng hy sinh, hơn 2.200 thương binh, hơn 730 bệnh binh đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường.

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT - MAI THỤY

Triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Minh Sơn.
Ảnh: NGỌC LINH

Khai trương Bệnh viện Lão khoa Phước Hải và Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ

Sáng ngày 3/2, Công ty Cổ phần Bệnh viện Phước Hải tổ chức khai trương Bệnh viện Lão khoa Phước Hải và Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chúc mừng. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
(Xem tiếp trang 4)
HOANG LANH

THÁI BÌNH 4 trường hợp nghi nhiễm virus corona có kết quả xét nghiệm âm tính

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 3/2, Thái Bình có 5 trường hợp nghi nhiễm virus corona. Qua quản lý, cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, 4 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona; 1 trường hợp đang được quản lý, cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Ngoài các trường hợp nghi nhiễm, 50 trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm cũng đã được quản lý, theo dõi, cách ly. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của những người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm được đánh giá là bình thường.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 4 trường hợp đi từ vùng dịch về cũng đang được quản lý, giám sát y tế, trong đó 1 trường hợp ở xã Quốc Tuấn (Kiến Xương); 2 trường hợp ở huyện Tiến Hải và 1 trường hợp là người nước ngoài làm việc ở huyện Thái Thụy.
NHƯ HOANG

Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh nCoV

* Cùng với các cấp, các ngành, các cấp bộ đoàn trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ các thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh. Trên trang fanpage của Tỉnh đoàn, các huyện, thành đoàn đăng tải các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khuyến cáo nhân dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người, khu vực đang có dịch bệnh. Các cơ sở đoàn cũng tích cực tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong đó, các liên đội sẽ tuyên truyền, giáo dục học sinh thường xuyên vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; hướng dẫn học sinh có ý thức phòng, chống dịch bệnh và kỹ năng phát hiện bệnh sớm để điều trị hiệu quả, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, bùng phát. Đoàn thanh niên nhiều địa phương, đơn vị đã cấp khẩu trang miễn phí cho thanh thiếu nhi, học sinh và nhân dân; trước khi nghỉ học 1 tuần để phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra, các cơ sở đoàn khởi trường học đã phối hợp tổng vệ sinh môi trường trong trường học.

* Sáng ngày 3/2, tại huyện Quỳnh Phụ, 3 đoàn công tác của huyện đã tới kiểm tra 3 đơn vị và 13 xã, thị trấn, là những địa bàn tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh. Qua kiểm tra, về cơ bản các địa phương, đơn vị đã chấp hành

(Xem tiếp trang 4)
NHOM PHONG VIEN

Không niêm yết giá bán khẩu trang sẽ rút giấy phép kinh doanh

(Xem trang 3)



Ảnh minh họa

Tăng tốc ngay đầu xuân mới

(Xem trang 2)

1.927 trường hợp vi phạm Nghị định số 100/NĐ-CP sau 1 tháng thực hiện

Sau 1 tháng thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (từ ngày 1 - 31/1), Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã xử lý 1.927 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 174 trường hợp, tạm giữ 279 phương tiện các loại. Xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,9 tỷ đồng.

Riêng về vi phạm nồng độ cồn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 216 trường hợp. Trong đó, 119 trường hợp vi phạm chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; 49 trường hợp vi phạm vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 45 trường hợp vi phạm vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; 3 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn. Xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,5 tỷ đồng; tước 159 giấy phép lái xe; tạm giữ 216 phương tiện các loại.
PHẠM HƯNG

Học sinh nghỉ học từ ngày 3 - 9/2 để phòng, chống dịch bệnh

Sáng ngày 3/2, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 67 về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo đó, tất cả trẻ em, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 3 - 9/2/2020. Trong thời gian trên, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm các hoạt động dạy thêm, học thêm ở trong và ngoài nhà trường. Trong thời gian nghỉ học, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương trong việc vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại trường học; chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vệ sinh lớp học, bảo đảm khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch học bù vào thời gian thích hợp để bảo đảm hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học theo quy định.
ĐANG ANH